

สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงาน : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

มาตรการ	ประเด็นความรู้	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>มาตรการที่ ๑ ขยายจำนวนหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย</p> <p>มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในเขตสุขภาพ</p>	<p>ประเด็นความรู้ที่ ๑ นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๒ ความรู้หลักการให้คำปรึกษาทางเลือกหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม และนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๔ ชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๕ ช่องทางการขอรับคำปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</p>	<p>๓. ประชุมพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model)</p>	<p>ต.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๕</p>	<p>๒ ครั้ง</p>	<p>ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรพต ออาคาร ๒ ชั้น ๓ โดยประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๔๐ คน จากหน่วยงาน แพทยสภา สภาการพยาบาล ตัวแทนแพทย์อาสา RSA สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) และเพื่อพิจารณา ร่างระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model)</p> <p>ครั้งที่ ๒ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบรรพต และผ่านโปรแกรม Zoom ออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์มนัสรามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และ ศ.คลินิกเกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ</p>

มาตรการ	ประเด็นความรู้	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน
					<p>จิตะติลก กรรมการแพทยสภา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน จากกองบริหารการสาธารณสุข และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองกฎหมาย กรมอนามัย ศูนย์อนามัย ผู้ประสานงานแพทยอาสา RSA วิทยากร สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA สภาการพยาบาล สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแนวทางระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model)</p>

รูปกิจกรรม

